



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันชาวเขาดอยช้างรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ ส่งการเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเข้าให้ความช่วยเหลือ

นายสมชาย ชาบุญนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการนำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกาแฟบนดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ว่า ประชากรพื้นที่ในหมู่บ้านดอยช้างมีมากกว่า หมื่นราย พื้นที่ปลูกกาแฟของดอยช้างค่อนข้างเยอะ แต่ยังขาดวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พี่น้องเกษตรกรยังทำแบบธรรมชาติ ขาดการเรียนรู้ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เหมาะสมให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาดูว่า กลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีในปัจจุบันจะรวมตัวอย่างไร เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเบื้องต้น คือการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรบนดอยช้างว่า เมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วจะสามารถประกอบกิจการหรือพัฒนาในด้านใดต่อไป จากการที่ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มชาวเขา ซึ่งเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยช้าง มีความต้องการจะให้ลูกหลานกลับมาอาศัยและประกอบอาชีพที่บ้านเกิดและถิ่นฐานของตัวเอง และปลูกกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม แต่ที่ชาวเขารุ่นใหม่ไปทำงานในเมืองหรือต่างพื้นที่และไม่ยอมกลับมาที่ดอยช้าง เนื่องจากเห็นว่ารายได้จากการปลูกกาแฟยังมีผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า ที่จะดำรงชีพอยู่ได้

ดังนั้น การจะจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่ม เกษตรกรเฉพาะทางขึ้นมา มันจะแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนา เบื้องต้นต้องมีการพูดคุยกับชาวเขาในพื้นที่ ทำความเข้าใจกัน และส่งเสริมให้ทุกคนพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ หลังจากนั้น ภาครัฐควรจะเข้ามา เป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือ ว่าเขายังขาดหรือมีความต้องการในด้านใด เช่น ด้านวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรก็เข้ามาช่วยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือขาดแคลนเงินทุน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ก็จะเข้ามาช่วยดูแลในบางส่วน การจัดตั้งสหกรณ์ของหมู่บ้านดอยช้าง จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกกาแฟยังทำกันในลักษณะต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย ราคา ของผลผลิตที่ได้ ขึ้นอยู่กับพ่อค้าหรือบริษัทเอกชนที่มาตั้งจุดรับซื้อกาแฟในพื้นที่ ทำให้อาชีพการปลูกกาแฟยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควร

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ดอยช้าง และพยายามให้การสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟบนดอยช้าง อย่างเต็มที่ เพื่อให้สหกรณ์ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบการผลิตกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และวางระบบการบริหารจัดการในด้านการรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งจำหน่ายให้กับตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่าจะได้บริโภคกาแฟจากดอยช้างที่มีรสชาติ ดังเดิม ไม่มีการปลอมปน กลุ่มสหกรณ์กาแฟดอยช้างจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วยตัวเขาเอง และสามารถดึงลูกหลานของเกษตรกรบนดอยช้างกลับคืนสู่ถิ่น ฐานบ้านเกิด เบื้องต้นอาจจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรในแต่ละชนเผ่าให้ได้ก่อน แล้วจึงมารวมกลุ่มเกษตรกรแต่ละชนเผ่าจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในระดับหมู่บ้านต่อไป